



ประกาศสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฉนปกิจสงเคราะห
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน)
เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2567

ตามที่ สมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน) โดยเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2567 ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปตามความในข้อบังคับสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และระเบียบสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 จึงขอประกาศรับสมัครและการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน) เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งประจำปี 2567 ดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งดำเนินการติดประกาศและรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ตามวาระที่เหลือของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 คน) ในวันที่ 8 – 12 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.(ยกเว้นวันหยุดทำการ)
2. ให้ผู้สมัคร กรอกใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบที่กำหนด และต้องมีสมาชิกลงนามรับรองในใบสมัครไม่น้อยกว่า 5 คน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
3. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อ และหรือหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และสถานที่เลือกตั้งให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ สำนักงานสมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และ www.cmcoop.or.th
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยสมาชิก (สมาชิก ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
5. วันลงคะแนนเลือกตั้ง (ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย ตามวาระการประชุม
6. หน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การกระทำที่ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ สุทธิหลวง)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

สมาคมฉนปกิจสงเคราะห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด